

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. แก้ปัญหายาง
๒. ทิศทางเกษตร: ชับเคลื่อนวาระแห่งชาติฉลอง ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย
๓. ธกส.ขึ้นบัญชีดำชาวนาคูกติกรับเงิน 'ไร่ละพัน'
๔. สวนยางขอ ๘๐ บาทให้จ่ายเป็นพันธบัตร
๕. ปปช.เตรียมฟันคดีข้าวส่งสนช.ถอดถอนปู ๕ ปี
๖. เกษตรบุกพบนายแบงก์ถกยึดเวลายึดที่ดินทำกิน
๗. ทันสถานการณ์: ปรับโครงสร้างผลิตยาง - ข้าว
๘. เล่ห์พ่อค้าตลาดจีนกลัวไม้ไทย...รุ่งเรือง
๙. จ่อถก 'ปริติยาธร' จ่ายสวนยาง ๒,๕๒๐ บาท/ไร่
๑๐. ธกส.แจ่งขันตอนป้องกันสวมสิทธิ์ชาวนา
๑๑. ใช้งบ ๔.๕ หมื่นล.สู้แล้ง
๑๒. แล้งสุดใน ๓๕ ปี - กำชับห้ามทำนาปรัง กรมชลฯเทเงินจ้างชาวนา - 'ตู' ห่วงค่าข้าวรั่วไหล
๑๓. เกษตรารับข้อเสนอชาวสวนยาง รอไฟเขียวพร้อมจ่ายเงินชดเชย
๑๔. ๓ กระทรวงถกแผนรับมือภัยแล้ง
๑๕. กษ. - สภาเกษตรกรรณรงค์เร่งแก้ปัญหา แล้ง - สินค้าราคาตก
๑๖. บ้านเมือง: ต้องแก้ตั้งแต่ยังไม่เกิดปัญหา
๑๗. แวดทrophyากรธรรมชาติ
๑๘. 'ปิติพงศ์' เร่งช่วยเหลือเกษตรกรสุพรรณบุรี
๑๙. เตือนหนีครัวเรือนพุ่งทะลุ ๘๐%
๒๐. ยาง - มัน - อ้อยอึม! จักรัฐบาลชดเชย ราคาตกไม่แพ้ข้าว/ซีตเส้น ๔๕ วันบุกกรุง
๒๑. กษ.จัดประกวดกล้วยไม้ ชิงถ้วยพระราชทานมหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสิ้นแห่งเอเชีย
๒๒. มติ ครม.: ตั้งคณะกรรมการโคนนึ่งพืชเกษตร

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
คม ชัด ลึก
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
บ้านเมือง
บ้านเมือง
บ้านเมือง
สยามรัฐ
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ปีที่ 22 ฉบับที่ 7120 ประจำวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 1



แก้ปัญหาชาย : นายบิณฑิที่จบุญ ณ อชุธา รวว.เกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายคัก กติธ อุกะห์ เข็มบาท รวว.อุตสาหกรรมกาเพาะปลูกและสินค้า มาเลเซีย เพื่อสร้างความร่วมมือ เพื่อกันภัยสถานการณ์อาหารในปัจจุบัน ที่ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้



พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ

ปีที่

ฉบับที่

ประจำวันที่ ๑

เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2552 หน้า

ขับเคลื่อนอารยะแห่งชาติ ฉลอง 100 ปีสหกรณ์ไทย

การดำเนินงานสหกรณ์ในประเทศไทย ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช 2450 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๑๐๐ ปีแล้ว ที่สหกรณ์ได้รับการส่งเสริมจนเกิดการพัฒนามา ให้ความสำคัญแก่ความเจริญก้าวหน้า ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชดำริเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรรว่า ให้ใช้หลักการของสหกรณ์มาแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยระบบ สหกรณ์เข้ามาใช้ เพื่อพัฒนาอาชีพและทำให้ เกษตรกรมีพลังที่เข้มแข็ง เพราะได้มีการรวม กลุ่มพึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ปัจจุบันการสหกรณ์มีบทบาททางด้าน เศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งในภาคการผลิต การบริโภค การค้า และการบริการด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังมีส่วน ช่วยพัฒนาค้นค้นสิ่งใหม่ ศึกษาและวัฒนธรรมอีกด้วย ฉะนั้นความเจริญก้าวหน้าของกิจการ สหกรณ์ ก็ย่อมที่จะเป็นเครื่องบ่งชี้อันสำคัญ ที่จะ แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์เป็นเครื่องมือที่สำคัญใน การช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมติ กรม. ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์และ แนวทางในการดำเนินงานตามข้อเสนอมารยะแห่ง ชาติด้านสหกรณ์ ๕ ยุทธศาสตร์หลัก และให้หน่วย งานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์และ แนวทางการดำเนินงานตามที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์เข้าสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับความคืบหน้าในเรื่องนี้ นาง บริสุทธิ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการประชุมเชิง

การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานสหกรณ์ไปสู่ หน่วยงานและองค์กรระดับในพื้นที่และชุมชน ต่าง ๆ และต้องมีการบูรณาการงานกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ตลอดจนคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดผลเป็นรูปธรรมและ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้า หมายที่ได้กำหนดไว้

ที่ผ่านมานี้ ได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วย งานในระดับต่าง ๆ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโดย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ซึ่งผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จได้ใน

ระดับหนึ่งแล้ว และจะมีการดำเนินการอย่างค่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด ซึ่ง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันคิด เพื่อหากิจกรรมที่จะใช้ขับเคลื่อน และยุทธศาสตร์ หากโครงการใดเป็นประโยชน์ เหมาะสมกับการดำเนินงานทั่วประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะจัดทำเป็นโครงการในภาพรวม และให้การปฏิบัติเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ทั้งหมด และต้องเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดจัดทำ โครงการตามแนวคิดเฉพาะจังหวัดของตนเอง โดยให้พิจารณาตามบริบทของจังหวัดนั้น ๆ ว่ากร ขับเคลื่อนแต่ละยุทธศาสตร์ในเรื่องใดบ้างและ โดยวิธีการใด แล้วจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อ นำเสนอคณะกรรมการจังหวัด แล้วเสนอเข้าสู่ การพิจารณาของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อการ สนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการดำเนินการค่อไป และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ ได้ให้ความสำคัญของภรณ์นำวิธีการสหกรณ์ไปใช้

ในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและนำมาเป็น แนวทางในการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ในปี 2559 ขบวนการสหกรณ์ไทย ได้ดำเนินการมารยะ 100 ปี ทางกรมส่งเสริม สหกรณ์ จึงกำหนดให้การขับเคลื่อนอารยะแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะร่วม เติบโตฉลองครบ 100 ปีของขบวนการสหกรณ์ ไทยด้วย โดยกำหนดเป้าหมายไว้ ๘ ปี ภายใต้ ๓ เป้าหมาย ๘ คิวชีวด

โดยการขับเคลื่อนอารยะแห่งชาติด้าน การสหกรณ์จะต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในการปฏิบัติ ประชาชนจำนวนมากหนึ่งของ ประเทศจะต้องรับรู้และมีความเข้าใจว่าระบบ สหกรณ์นั้นมีประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกระดับชั้นทุก อาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม และวิธีการสหกรณ์ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

ปฏิบัติการเพื่อขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์
มารยะแห่งชาติ

ด้านการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติทั้ง 4 ภาคทั่ว ประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับ ผู้นำที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าใจ บทบาท หน้าที่ ในฐานะเลขาฯ ของคณะอนุ กรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ซึ่งจะต้อง สามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องกระบวนการและวิธี

ธกส.ขึ้นบัญชีดำชาวนา ตูกติกรับเงิน 'ไร่ละพัน'

โพสต์ทูเดย์ > ธ.ก.ส.ขึ้นบัญชีดำ
ชาวนาตูกติกรับเงินชดเชยจากรัฐ

นายสมศักดิ์ กังวิระวัฒน์ รองผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 ต.ค.
2557 จะเชิญประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.
เพื่ออนุมัติวงเงิน 4 หมื่นล้านบาท ใน
โครงการจ่ายเงินชาวนาปลูกข้าวในฤดูกาล
ผลิต 2557/2558 ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงไม่
เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ อัตราไร่ละ 1,000
บาท แต่ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท และเริ่ม
ดำเนินการจ่ายจริงวันที่ 20 ต.ค.นี้ โดยมี
หลักเกณฑ์ต้องเป็นชาวนาที่ปลูกข้าวและ
ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบ
ชาวนาผิดเงื่อนไข เช่น มีการแบ่งพื้นที่นา

จาก 30 ไร่ เป็นครัวเรือนละ 15 ไร่ เพื่อ
ให้เป็นตามเงื่อนไข ทาง ธ.ก.ส.จะขึ้นบัญชี
ดำกับชาวนาบุคคลนั้นและจะถูกตัดสิทธิ
การได้รับความช่วยเหลือทุกโครงการ
นโยบายรัฐ รวมถึงจะไม่ได้รับการพิจารณา
ปล่อยสินเชื่อใดๆ นอกจากนี้จะยังถูก
ดำเนินคดีตามกฎหมายจากทาง
กรมส่งเสริมการเกษตรอีกด้วย

"หลังจากจ่ายเงินชาวนาแล้ว หากพบ
สิ่งผิดปกติซึ่งจะดูจากสถิติพื้นที่ปลูกข้าวจาก
ที่ผ่านมา เช่น หลังจากมีมาตรการนี้ขึ้นมา
กลับมีจำนวนไร่พุ่งสูงขึ้นเป็น 10 หรือ 15 ไร่
หากตรวจพบว่ามีความผิดก็จะถูกตัดสิทธิ
การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐทุกอย่าง
และ ธ.ก.ส.จะไม่ปล่อยกู้ให้ รวมถึงจะได้รับ
บทลงโทษอีกด้วย" นายสมศักดิ์ กล่าว ■

สวนยางขอ 80 บาท ให้จ่ายเป็นพันธบัตร

โพสต์ทูเดย์ เครื่องช่วยสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ยื่นข้อเสนอขอราคา กิโลกรัมละ 80 บาท ภายใน 45 วัน ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ สมาคมชาวสวนยางพารา จ.นครศรีธรรมราช และชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 ต.ค. และแถลงข้อเสนอ 5 ข้อ ให้รัฐบาลดำเนินการภายใน 45 วัน หากไม่มีความคืบหน้าก็จะรวมตัวขึ้นมาเรียกร้องที่ กทม. ต่อไป

ทั้งนี้ ข้อเสนอ 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.ให้รัฐบาลและผู้ส่งออกยางพาราทำให้ราคายางอยู่ที่ 80 บาท ภายใน 45 วัน โดยให้รัฐบาลจ่ายส่วนต่างให้กับเกษตรกรเป็นพันธบัตรรัฐบาล 2.ให้รัฐบาลยกเลิกการขายยาง 2.1 แลนด์ตัน และให้นำยางทั้งหมดนี้มาใช้ในประเทศผ่านช่องทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และอื่นๆ รวมทั้งให้มีการตรวจสอบสต็อกยางจำนวนนี้ทั้งหมด

3.กรณีมาตรการทวงคืนสวนยางในเขตป่า ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 66 4.ให้รัฐบาลและ คสช.แก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ อปท.นำยางมาใช้ทำผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ได้ และ 5.ยุติการเสนอ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย เข้าสู่กานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยทันที

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าว

ว่า รัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยแก้ปัญหาเกี่ยวกับยางพาราได้เลย ในเมื่อรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ ประชาชนจึงลุกขึ้นมาเรียกร้อง และเสนอให้ อบจ.ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ คิดหาวิธีการนำร่องที่จะนำยางพาราในสต็อกที่มีอยู่ 2.1 แลนด์ตัน มาทำถนนในภาคใต้เพื่อแก้ปัญหายางในสต็อกให้หมดไป

ด้าน นายสุนทร รักษ์รงค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวสวนยางพารา 16 จังหวัดภาคใต้ ได้อ่านปฏิญญานครศรีธรรมราชก่อตั้งแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง แกนนำประกอบด้วย นายคทา รุ่งโรจน์รัตกุล รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช นายเพ็ก เลิศวิงพง อธิบดีประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย นายมนัส บุญพัฒน์ ชมรมผู้ใช้แรงงานประกอบอาชีพกรีดยางพาราแห่งประเทศไทย นายพงศา ชูเนม กลุ่มธนาคารต้นไม้ นายประดิษฐ์ จันทร์แจ่มใส ประธานชมรมนายก อบต.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ แถลงการณ์ของแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางระบุว่า หากข้อเสนอทั้ง 5 ข้อดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐ แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางจะมีการรวมตัวกันเพื่อเดินทางไปเรียกร้องตามมาตรการดังกล่าวที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

ด้าน สมพันธ์ ชาวไร่ มั่นสำปะหลังแห่งประเทศไทย เตรียมเข้าพบ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ในวันที่ 9 ต.ค.นี้ เพื่อขอให้รัฐบาลช่วยเหลือจ่ายเงินค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,800 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ ■

ปปช.เตรียมฟื้นคดีข้าว ส่งสนช.ถอดถอนปู5ปี

โพสต์ทูเดย์ ติเตียน ปปช.เคาะสำนวนถอดถอนยิ่งลักษณ์จำนำข้าว 9 ต.ค. พร้อมนัดอัยการสรุปคดีอาญา 10 ต.ค.

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เปิดเผยว่า วันที่ 9 ต.ค. ปปช.จะสรุปสำนวนการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ในโครงการรับจำนำข้าวเพื่อส่งไปยังสภาพัฒนาการปฏิรูปโครงสร้าง (สนช.) พิจารณาถอดถอน

นายสรรเสริญ กล่าวว่า ก่อนหน้าที่ที่ประชุม ปปช.ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ไปทบทวนดูสำนวนเพื่อความรอบคอบว่ามี การกระทำผิดในกรณีกฎหมายอื่นหรือไม่ เพราะในคดีดังกล่าวมีเรื่องเกี่ยวกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจเข้าข่าย

ตามความผิดกฎหมายอื่นๆ ด้วย โดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้วจะนำเข้ารายงานต่อที่ประชุมในวันที่ 9 ต.ค.

เลขาธิการ ปปช. กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าในคดีจำนำข้าวในส่วนของคดีทางอาญาของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ทางคณะทำงานร่วมกันระหว่างอัยการสูงสุดกับ ปปช. จะประชุมร่วมกันในวันที่ 10 ต.ค. เพื่อสรุปว่าอัยการสูงสุดจะส่งฟ้องคดีนี้ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่

ทั้งนี้ หาก สนช.มีมติถอดถอนจะมีผลให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เป็นเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภายใน สนช.ยังมีประเด็นโต้แย้งในเรื่องอำนาจการถอดถอนอยู่ ■

เกษตรกรบุกพบนายแบงก์ ถกยืดเวลายืดที่ดินทำกิน

โพสต์ทูเดย์ > เกษตรกร เตรียมถก
สมาคมธนาคารชะลอยึดที่ดินสมาชิก
กองทุนฟื้นฟู

นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ อยุธยา รว
เกษตรกรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการ
เข้าพบของตัวแทนสมาชิกรายย่อย
ว่า ตัวแทนสมาชิกร้องให้กระทรวง
เกษตรกรฯ เข้ามาแก้ปัญหาหนี้สินของ
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(กฟท.) โดยเฉพาะการเร่งรัดแต่งตั้งคณะ
กรรมการกองทุนฟื้นฟูมาบริหารและ
อนุมัติงบกองทุนเพื่อชื้อหนี้สินเกษตรกร
จากธนาคารเจ้าหนี้มาบริหาร ซึ่งกระทรวง
ได้รับข้อเสนอไว้ และจะเสนอให้รัฐบาล
แก้ไขรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาล เพื่อให้
มีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฟื้นฟู ได้
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ไม่มี

กรรมการกองทุน กระทรวงเกษตรกรฯ จะเร่ง
หารือกับสมาคมธนาคารไทย เพื่อยืนยันว่า
รัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาและจัดให้มีการ
เลือกตั้งกรรมการ กฟท.ในเร็วๆ นี้ ดังนั้น
จะขอความร่วมมือในการชะลอการบังคับ
หนี้ของธนาคารออกไประยะหนึ่ง เพื่อแก้
ปัญหากรณีเกษตรกรถูกธนาคารบังคับยึด
ที่ดินและทรัพย์สินต่างๆ

นายชาวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวง
เกษตรกรฯ กล่าวว่า จะนัดสมาคมธนาคาร
ไทยเพื่อหารือเรื่องการชะลอการบังคับหนี้
ในคดีที่พิจารณาสิ้นสุดแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา
กระทรวงเกษตรกรฯ และธนาคารมีข้อตกลง
ซื้อทรัพย์สินของเกษตรกรที่ถูกบังคับคดี
กลับมาเพื่อเข้ากระบวนการฟื้นฟู แต่ช่วง
6-7 เดือนที่ผ่านมาไม่สามารถอนุมัติเงินได้
เพราะไม่มีคณะกรรมการกองทุน ■

กั้นสถานการณ์

ปรับโครงสร้างผลิตยาง-ข้าว

แหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงอยู่ระหว่างการทำรายละเอียดโครงการปรับโครงสร้างการผลิตยางพาราและข้าว คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือน ต.ค.นี้ โดยในส่วนของข้าวจะใช้งบประมาณรวม 1.3 แสนล้านบาท และยางพาราประมาณ 4 หมื่นล้านบาท เพื่อเสนอให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณา

สำหรับการปรับโครงสร้างการผลิตประกอบด้วย 1.การปรับโครงสร้างยางในสวน โดยลดพื้นที่ปลูกลง 30% ของสวนเกษตรกรรายย่อย 25 ไร่ โดยอีก 30% จะส่งเสริมให้ปลูกพืชแซมเป็นเกษตรผสมผสาน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ระหว่างรอกรีดยางเมื่ออายุ 7 ปี เป้าหมาย 4 แสนไร่ 2.การลดพื้นที่การปลูกอย่างสิ้นเชิง 1 ล้านไร่ ไปทำอาชีพอื่น โดยรัฐจะสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และ 3.การช่วยเหลือเยียวยา 2,520 บาท/ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ซึ่งต้องให้มีการลงทะเบียนใหม่ ซึ่งหากใช้ตัวเลขของรัฐบาลที่แล้วจะมีเกษตรกรรายย่อยประมาณ 1 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ■



เล่ห์เพ้อค้าตลาดจีน กล้วยไม้ไทย...รุ่งเรือง

แม้กระทรวงเกษตรฯจะคุ้ยฝังกกล้วยไม้ไทย ส่งออกไปจีนมียอดจำหน่ายที่สูงขึ้น แต่ในทางปฏิบัติกลับแพ้คู่แข่งพ่อค้าจีนเอากล้วยไม้ไทยมาตีกล้วยไม้ไทยกันเอง นายพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท แอร์ออร์คิดส์ จำกัด เผยว่า ขณะนี้การส่งออกกล้วยไม้ไปจีนสร้างปัญหาให้กับวงการกล้วยไม้ไทยมาก

“การส่งออกไปทางเครื่องบิน ใช้เวลาน้อยแค่ 2-3 ชั่วโมง ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมีการควบคุมดูแลอย่างดี กล้วยไม้ไปถึงมือของลูกค้าไม่บอบช้ำ แต่ต้นทุนสูงอยู่ที่กล่องละ 1,25 บาท ส่วนกล้วยไม้ที่ส่งออกทางรถยนต์ที่ใช้เวลานาน 2-3 วันแม้ต้นทุน

จะต่ำอยู่ที่กล่องละ 675 บาท แต่มีกล่องมีปัญหาถูกเคลมบ่อยครั้ง โดยพ่อค้าจีนมักจะอ้างสินค้าเสียหายเยอะ และมีการนำกล้วยไม้เก่าเก็บไว้นานขายไม่หมด มาลับเปลี่ยนเพื่อขอคอมเป็นสินค้าใหม่”

นายพันธพัฒน์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีกลุ่มพ่อค้าจีน 5-6 ราย นำเข้ากล้วยไม้จากไทยแบบใช้รถตู้คอนเทนเนอร์ขนสินค้าเกษตรเข้ามาขายในบ้านเรา จากสับถือโอกาสงานกล้วยไม้ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ออกไปโดยใช้วิธีสำแดงเท็จเป็นสินค้าชนิดอื่นเพื่อเลี่ยงภาษีในอัตราต่ำเมื่อไปถึงจีนจะนำกล้วยไม้ไปเก็บไว้ได้นานถึง 6 สัปดาห์เพื่อรอเวลาออกวางตลาด ในช่วงเทศกาลวันชาติ วันชิงมั่ง และ

วันสำคัญต่างๆ

“เก็บกล้วยไม้ไว้นาน นอกจากจะทำให้ลูกค้าชาวจีนตำหนิว่ากล้วยไม้ไทยคุณภาพไม่ดีเอาไปปักแหย่กันได้ไม่กี่วันก็เหี่ยวเฉากลุ่มพ่อค้าจีนยังใช้เป็นกลยุทธ์ขายหุ่ยส่งออเดอร์จากไทยและนำกล้วยไม้เก่าเก็บมาขายตัดราคากล้วยไม้สดๆที่ส่งทางเครื่องบินจากไทยด้วย ทำให้ผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทยได้รับความ

เสียหาย ไม่สามารถปรับขึ้นราคากล้วยไม้ได้ ทั้งที่อยู่ในช่วงกล้วยไม้ขาดตลาด ที่ผ่านมาทางการไทยได้แก้ปัญหาด้วยการควบคุม ส่งเสริมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน แต่ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้”

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท แอร์ออร์คิดส์ จำกัด กล่าวอีกว่า เพื่อให้การแก้ปัญหาได้ผล บรรดากลุ่มผู้ส่งออกกล้วยไม้ต้องการให้ทางการหันมาใช้วิธีอุดหนุนช่องทางส่งออกตามแนวตะเข็บชายแดนให้ได้ เพื่อทางการจะรู้ถึงตัวเลขการส่งออกที่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น พร้อมกับให้มีการเก็บภาษีการส่งออกกล้วยไม้มาเป็นกองทุนกล้วยไม้แบบเดียวกับยางพารา โดยให้สหกรณ์ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทยที่ได้ตั้งขึ้นมา 3 ปีแล้วเข้ามาควบคุมดูแลเงินกองทุน ถ้าทำได้อย่างนี้ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยจะมีความยั่งยืนแน่นอน.

จ่อถก 'ปรีดียาร' จ่ายสวนยาง 2,520 บาท/ไร่

"ปรีดีพงศ์"เตรียมหารือ "ปรีดียาร" ก่อนสรุป ช่วยเหลือปัจจัยการผลิตยาง ไร่ละ 2,520 บาท ด้านปลัดกระทรวงฯ ชี้กรอบวงเงินจ่ายชดเชย รวมไม่เกิน 26,000 ล้านบาท

นายปรีดีพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้รับหนังสือจากนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องข้อเสนอการให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ที่เผชิญสถานการณ์ราคายางลดต่ำลง

ข้อเสนอที่ได้รับจากชาวสวนยางมีทั้งสิ้น 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1.ลดพื้นที่การปลูกยางอย่างจริงจัง เพื่อลดปริมาณผลผลิตในตลาด 2.การสนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกยาง ตามทฤษฎีไร่นำสวนผลม

3.การลดปริมาณผลผลิต โดยให้งดการกรีดยางในสวนยางของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งควบคุมพื้นที่การปลูกยางที่เพิ่มขึ้น และ 4.การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ชาวสวนยาง เป็นประเด็นที่เกษตรกรคาดหวังว่าจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรรายเล็ก ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดนี้กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างทบทวนวิเคราะห์ และจะเสนอผ่านคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณาช่วย

เหลือเกษตรกรต่อไป

"อย่างช้าๆ คิดว่าหน้าผมคิดว่าจะได้ข้อสรุปว่าจะช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างไร ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งแล้วประมาณ 3 สัปดาห์ ผมคิดเรื่องนี้อยู่ทุกวัน นอนไม่หลับทุกคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะสร้างนโยบายอย่างไรออกมา ก็จะไม่ให้กระทบกับเกษตรกรรายย่อย เพราะเข้าใจดีว่า การปรับเปลี่ยนการปลูกยางไม่ง่ายตายเหมือนปลูกข้าว เพราะยางเป็นไม้ยืนต้น การปรับเปลี่ยนการผลิตทำได้ไม่ง่าย และการปลูกยางเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานของผู้รับจ้างกรีดยาง เพราะฉะนั้นกระบวนการเยียวยาคงไม่เหมือนกัน" นายปรีดีพงศ์ กล่าว

สำหรับข้อเสนอของเกษตรกร ที่ต้องการให้รัฐจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยาง ไร่ละ 2,520 บาท ถ้าจะทำ ก็ทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกทำในเวลาไหน แต่คิดว่าเรื่องนี้จะต้องปรึกษากับ ม.ร.ว.ปรีดียาร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจด้วย

นายชาติ พิษุฑู ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่าการช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยการจ่ายเงินไร่ละ 2,520 บาท ที่ให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนหน้า ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางมาแล้ว 2 รอบ รวม

เป็นเงินที่จ่ายแล้วประมาณ 23,000 ล้านบาท จากกรอบวงเงินที่ได้ขออนุมัติไว้ 26,000 ล้านบาท พื้นที่สวนยางได้รับความช่วยเหลือประมาณ 10 ล้านไร่

ทั้งนี้ หากรัฐบาลอนุมัติโครงการใหม่ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางเป็นครั้งที่ 3 คาดว่ากรอบวงเงินก็จะไม่เกินจากครั้งก่อนหน้า คือ ประมาณ 26,000 ล้านบาท

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานชุมนุมสหกรณ์เกษตรกรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่ายางปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตกับชาวสวนยางโดยจ่ายปัจจัยการผลิตให้อีกไร่ละ 2,520 บาท รวมแล้วจะเป็นเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกับชาวสวนยางได้ระดับหนึ่ง และโครงการจัดหาปุ๋ยเคมี แจกให้กับชาวสวนยาง 60,000 ตัน วงเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท ควรจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับชาวสวนยางเพื่อให้ชาวสวนยางเหล่านี้นำไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมัก ซึ่งเงินส่วนที่เหลือจากนี้จะเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับครอบครัวได้

ธกส.แจงขั้นตอนป้องกันสวมสิทธิ์ชาวนา

“ธ.ก.ส.” แจงขั้นตอนและระบบตรวจสอบการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1 พันบาท พร้อมชูแจ้งดำเนินคดีหากนำข้อมูลเท็จมาสวมสิทธิ์ ขณะที่การจ่ายเงินเริ่ม 20 ต.ค.นี้

นายสมศักดิ์ กังการพิมาน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันชาวนาสวมสิทธิ์รับเงินไร่ละ 1,000 บาทว่า กระบวนการตรวจสอบมีทั้งในส่วนของการส่งเสริมการเกษตรที่ทำหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนชาวนาที่ปลูกข้าวในปี 2557/58 โดยการปลูกข้าวเริ่มแรกตั้งแต่เดือนพ.ค. และได้มีการขึ้นทะเบียนชาวนาถอนหน้าไปแล้วตั้งแต่เดือนก.ค.

ล่าสุดมีชาวนามาขึ้นทะเบียนแล้ว 2.9 ล้านครัวเรือน ซึ่งตัวเลขที่ทางรัฐบาลจะช่วยเหลือ 3.4 ล้านครัวเรือน มาจากสถิติในปีที่ผ่านมาว่า มีชาวนามาขึ้นทะเบียนเท่าไร ซึ่งการขึ้นทะเบียน จะดูตั้งแต่พื้นที่ปลูกว่าเป็นของชาวนาเอง หรือเป็นที่เช่า หากเช่า ต้องมีสัญญาการเช่า พร้อมกันนี้ ยังให้ชุมชนเข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยว่า ผู้ที่มีชื่อเป็นชาวนาในชุมชนนั้นๆ เป็นชาวนาตัวจริงหรือไม่

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบในส่วนที่ 2

จากธ.ก.ส.เอง ซึ่งขณะนี้กำลังจัดทำระบบตรวจสอบ ทั้งจากระบบคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบด้วยการสัมภาษณ์บุคคลและเอกสาร

ทั้งนี้การเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ข้อกำหนดว่า 1 ครัวเรือนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น และต้องระบุชัดเจนว่า ทำอาชีพอะไร พื้นที่ในการทำการเกษตรเท่าไร อยู่บ้านเลขที่เท่าไร ดังนั้นจะมีสถิติย้อนหลัง

นำมาเปรียบเทียบได้ว่า ในปีที่ผ่านมา มีการปลูกข้าวจำนวนเท่าไร และลูกค้าที่มีพื้นที่น้อยกว่า 15 ไร่มีจำนวนเท่าไร ซึ่งจะนำมาเปรียบเทียบกับปีนี้ว่า มีความผิดปกติหรือไม่ เพื่อดูว่ามีการขอยืมพื้นที่ไม่ให้เกิน 15 ไร่หรือไม่ เพราะรัฐบาลกำหนดว่า หากพื้นที่เกิน 15 ไร่ จะให้แค่ 15,000 บาท ดังนั้นจึงมีข้อกังวลว่า จะมีการขอยืมพื้นที่เกิน 15 ไร่เพื่อมารับเงินเพิ่ม

“การตรวจสอบมีระบบอยู่แล้ว ที่ผ่านมาก ธ.ก.ส. เคยดำเนินการจ่ายเงินให้ชาวนาในหลายโครงการ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ส่วนการนำพื้นที่ปลูกข้าวมาขอยืมไม่ให้เกิน 15 ไร่นี้ผมมองว่า ทำได้ยาก เพราะในการตรวจสอบ

จะไปดูว่าบ้านเลขที่นี้ มีการมาขอใช้สิทธิ์หรือยัง ถ้ามาขอใช้สิทธิ์แล้วจะไม่ได้ ซึ่งทั้ง ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ใกล้ชิด หากแจ้งข้อมูลเท็จทางกรมส่งเสริมการเกษตรมีบทลงโทษถึงขั้นดำเนินคดี ถือว่ารุนแรงมาก” นายสมศักดิ์ กล่าว

หลังจากมีการชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ชาวนาต้องรอหนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตรล่าสุด ใต้ออกหนังสือให้กับชาวนาแล้ว 8 แสนราย เมื่อได้หนังสือแล้ว ชาวนาต้องมายื่นความประสงค์ เพื่อขอรับความช่วยเหลือกับ ธ.ก.ส. ซึ่ง ธ.ก.ส.เปิดให้ยื่นความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่การจ่ายเงินน่าจะเริ่มได้ในวันที่ 20 ต.ค.นี้ เพราะธนาคารต้องเตรียมพร้อมระบบจ่ายเงิน ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการจ่ายเงิน และต้องซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานก่อน

ล่าสุดได้มีการซักซ้อมพนักงานแล้ว ยังรอระบบคอมพิวเตอร์ว่า จะพร้อมก่อนวันที่ 20 ต.ค.หรือไม่ ถ้าพร้อมก่อนจะเริ่มจ่ายให้ชาวนาทันที คาดว่าไม่เกิน 1 เดือนจะจ่ายเงิน 4 หมื่นล้านบาทให้ชาวนา 3.4 ล้านครัวเรือนได้หมด

ล่าสุดมีชาวนาขึ้นทะเบียนแล้ว

2.9 ล้านครัวเรือน

ใช้งบ 4.5 หมื่นล. สู้แล้ง

แหล่งข่าวจากที่ประชุมผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีนายโคตีพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รวมเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน แจ้งว่าภายหลังการเสนอแผนเร่งด่วนเพื่อรับมือภัยแล้ง โดยการจ้างวานทำงานขุดลอกคูคลองเพื่อสร้างรายได้ หลังกรมชลประทานไม่สามารถสนับสนุนเงินเพื่อทำนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมดำเนินแผนปฏิบัติการ(แก้กั้นแหล่ง) บริหารจัดการน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ภายใต้งบประมาณ 45,972.75 ล้านบาท คัดค้านโครงการพัฒนาการเสริมธุรกิจและสังคมแห่งชาติ (สชช.) ก่อนที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จะแถลงแผนการดำเนินงาน ในวันที่ 15 ต.ค.2557

ถ้ารับการบริหารจัดการน้ำ ที่จะเสนอ สชช. ภายใต้งบประมาณของกรมชลประทาน 44,972.75 ล้านบาท งบประมาณเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานของกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้งบประมาณ 972.86 ล้านบาท และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมปฏิบัติการทำฝนหลวง ภายใต้งบประมาณ 1,563.43 ล้านบาท

แล้งสุดใน 15 ปี-กำชับห้ามทำนาปรัง กรมชลฯ เตเงินจ้างชาวนา-'ตู'ห่วงค่าข้าวร่วงไหล

อธิบดีกรมชลประทานย้ำห้ามทำนาปรังเพราะสถานการณ์น้ำแล้งสุดในรอบ 15 ปี เตรียมเงิน 2,100 ล้าน จ้างชาวนาให้ทำงานซ่อมแซมอย่างอื่น ด้าน 'บิ๊กตู' กังวลเงินช่วยไร่ละ 1 พันบาทไม่ถึงชาวนาคิวจริง

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าการสถานการณ์น้ำแล้งสุดในรอบ 15 ปี หากหยุดทำนาปรังในรอบนี้ และดำเนินการตามประกาศการบริหารจัดการน้ำของกรมชลฯ คือใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 1-2 ปี จึงจะสร้างสมดุลและสถานการณ์น้ำที่กลุ่มน้ำเจ้าพระยา และกลุ่มน้ำแม่กลองจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

เมื่อนาปรังฤดูกาลนี้ กรมชลประทานไม่สามารถก่งน้ำเพื่อสนับสนุนการทำนาได้ จึงมีมาตรการจ้างงานแก่เกษตรกรในพื้นที่กลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกลุ่มน้ำแม่กลองซ่อมบำรุงคลองชลประทาน ภายใต้งบประมาณ 2,100 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 26 จังหวัด

"คาดว่าชาวนาได้รับผลกระทบ ไม่สามารถทำนาปรังได้จำนวน 1.9 แสนครัวเรือน จากทั้งหมดจำนวน 2.4 แสนครัวเรือนจึงจะจ้างชาวนาแทนแรงงานอื่น แต่เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาว่าจะมีการสวมสิทธิ์ชาวนาเพื่อรับเงินค่าแรงแทน กรมชลประทานก็จะมีการตั้งกระบวนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต ไม่ให้มีการสวมสิทธิ์ชาวนา"

ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.เป็นประธาน ว่า พล.อ.ประยุทธ์ แสดงความเป็นห่วงและสอบถามเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้มีรายได้น้อย โดยการจ่ายเงินให้กับชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไร่ละไม่เกิน 15 ไร่

เนื่องจากมีกระแสข่าวว่า เงินอาจไม่ถึงมือชาวนาและมีเจ้าของที่ดินนายสวนสิทธิ์ โดยได้สั่งการว่าให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวางแผนในเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนที่จะถึงวันที่เริ่มจ่ายเงินให้กับชาวนาในวันที่ 20 ต.ค.นี้

ทั้งนี้ น.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมว่าการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายเงินให้กับชาวนาที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ โดยเปรียบเทียบการขึ้นทะเบียนของชาวนาในปีนี้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ก.ค.และจะสิ้นสุดในเดือนพ.ย. ซึ่งในช่วง 1-2 เดือนที่เหลืออาจมีความพยายามของเจ้าของที่ดินที่จะเข้ามาสวมสิทธิ์ แต่จะนำข้อมูลเรื่องนี้ไปหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อแก้ไขให้เงินถึงชาวนาอย่างแท้จริง

คม-ชัด-ลึก

เกษตรฯรับข้อเสนอชาวสวนยาง รถไฟเขียวพร้อมจ่ายเงินชดเชย

● กระทรวงเกษตรฯ รับข้อเสนอ 4 มาตรการ ชาวสวนยางแก้ปัญหาราคาคาดต่ำมาพิจารณา แยมพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือหากรัฐบาลไฟเขียว ด้านสหกรณ์เกษตรฯ ขอเงินช่วยเหลือ บังคับจัดการผลิตด้วย

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับหนังสือจาก นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ถึงข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ที่เผชิญสถานการณ์ ราคายางตกต่ำ โดยมี 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1.ลดพื้นที่การปลูกยางอย่างจริงจัง 2.การสนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกยาง ตามทฤษฎีไร่สวนผสม 3.การลดปริมาณผลผลิต โดยให้งดการกรีดยางในสวนยางของ หน่วยจางรัฐ รวมทั้งควบคุมพื้นที่การปลูกยาง ที่เพิ่มขึ้น และ 4.การจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ ชาวสวนยาง ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดกระทรวงอยู่ ระหว่างการวิเคราะห์คาดว่าจะสรุปได้ในสัปดาห์ หน้าและจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบาย

ยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณาช่วยเหลือ เกษตรกรรายย่อยต่อไป ส่วนข้อเสนอให้รัฐจ่าย เงินช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ 2,520 บาทนั้น คงต้องหารือกับม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รอง นายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจก่อน

นายชวติศ รุขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า การช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ 2,520 บาท 2 รอบของรัฐบาลก่อนใช้เงินไป 23,000 ล้านบาท จากกรอบวงเงินที่ขออนุมัติไว้ 26,000 ล้านบาท พื้นที่สวนยางได้รับความช่วยเหลือ ประมาณ 10 ล้านไร่ หากรัฐบาลอนุมัติโครงการ ใหม่คาดว่าจะไม่เกินจากกรอบวงเงินเดิม

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานชุมนุม สหกรณ์เกษตรกรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือ ด้านบังคับจัดการผลิตให้อีกไร่ละ 2,520 บาท รวมแล้วจะเป็นเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท รวมถึงโครงการจัดหาปุ๋ย 60,000 ตัน วงเงิน 1,200 ล้านบาท ควรจะจ่ายเป็นเงินสดให้ ชาวสวนเพราะหากเงินเหลือก็เป็นกำไรเสริม สภาพคล่องให้ครอบครัวได้

พิมพ์เก่าแก่

3กระทรวงตกแผนรับมือภัยแล้ง

● ก.เกษตรฯ ประเมินปริมาณน้ำใช้การได้ในเขตลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองเข้าขั้นวิกฤติ เตรียมเสนอ ครม.ประกาศสงค่านาปรัง 27 จังหวัด

นายปิติพงษ์ หึงบุญ ณ อุดรธา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พล.อ.ดาวพงษ์ วิเศษสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า จากสถานการณ์น้ำในปีนี้อาจจะค่อนข้างรุนแรงและค่อนข้างยาวนาน

เนื่องจากปริมาณฝนต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการคาดการณ์ถึงปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จะมีปริมาณน้ำใช้การได้ 6,500 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 3 กระทรวงในครั้ง นี้ ก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน การเตรียมการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้วในทั้งเขตและนอกเขตชลประทาน เพื่อเร่งชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนและเกษตรกรเป็น

รายพื้นที่ โดยเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง งดปลูกข้าวนาปรัง 27 จังหวัด รวมถึงให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง งดเลี้ยงปลาในลุ่มน้ำปิงและน่าน 3 จังหวัด ซึ่งในลุ่มเจ้าพระยาเกษตรกรจะเริ่มทำนาปรังตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองจะเริ่มทำนาปรังในวันที่ 1 มกราคม 2558 ก่อนนำเสนอกณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศงดการปลูกข้าวนาปรังในลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือในวันอังคารที่ 14 ตุลาคมนี้

คพ. ชัด. ลึก

กษ.-สภาเกษตรกร ผนึกแรงแก้ปัญหา แล้ง-สินค้าราคาตก

● กระทรวงเกษตรฯ จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อปัญหาภาคการเกษตรทั้งในเรื่องของภัยแล้ง ปัญหาสินค้าตกต่ำ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้วย

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการหารือร่วมกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ถึงนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกสำคัญในภาคเกษตรที่จะทำงานควบคู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาสำคัญๆ เช่น ภัยแล้งที่ภัยแล้ง ที่ต้องร่วมมือกับสภาเกษตรกรชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบถึงข้อมูลปริมาณน้ำในการใช้เพาะปลูกว่า โดยเฉพาะในปีนี้มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย รวมทั้งน้ำในเขตชลประทานมีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังที่จะมาถึง

อีกประเด็นสำคัญที่มีการหารือร่วมกัน คือ ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งต้องเร่งขับเคลื่อนราคาสินค้าในภาพรวม โดยเฉพาะเรื่องยางพารา ต้องเร่งวางมาตรการในการส่งเสริมการนำยางพาราไปใช้ในกิจการต่างๆ เพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกยางพาราอย่างเต็มที่และจะเร่งผลักดันให้ราคายางพาราเพิ่มสูงขึ้น โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการในภาคของรัฐบาล และมีสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกสำคัญในการทำงานขับเคลื่อนนโยบายในภาคประชาชน ซึ่งจะเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ทั้งในด้านราคาสินค้า การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไปสู่การทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นต้องมีการวางแผนใช้น้ำอย่างระมัดระวัง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชฤดูแล้งหรือการทำไร่นาสวนผสม หากไม่มีการวางแผนการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือลดพื้นที่การเพาะปลูกลง อาจส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมได้ ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในการหาทางแก้ไขและมาตรการรองรับเป็นการเร่งด่วนแล้วเช่นกัน

บ้านหนังสือ

ปีที่ ฉบับที่ ประจำวันที่ 9 เดือน ๕๓๐ พ.ศ. ๖๐๑7 หน้า 14

แฉดฉฉ



ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะคิดความเคลื่อนไหวแฉดฉฉทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก... นศพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสที่ ๑ ตุลาคม 2557... ● ข่วนแฉ... พล.อ.ดาร์พงษ์ จิตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือ เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยมี นางมิ่งขวัญ วิษยนางค์พันธุ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุพจน์ ตรีจักรชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม... ● เรื่องฉฉ... นายปิติพงษ์ พิษณุ อุยธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ นายตักกสิทธิ์ อุทะห์ เอ็มบาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์และสินค้าเกษตรว่า ประเด็นการหารือร่วมกันในครั้งนี้จะเน้นเรื่องฉฉ คือ การสร้างความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราไทยอีกในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราไทยอีก ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ที่น่าจะมีการหารือหลังจากที่อินโดนีเซียจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการประชุม 3 ฝ่ายผู้ผลิตยางพาราขึ้น ในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้า ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี 3 ประเทศผู้ผลิตยางพาราเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมถึงประเทศผู้ผลิตยางพาราอย่าง ลาว เวียดนาม และกัมพูชา โดยเป็นการประชุมเชิงเทคนิคของเจ้าหน้าที่ระดับสูง เพื่อกำหนดทิศทางมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราในระยะสั้นและระยะยาวร่วมกัน... ● นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานร่วมในพิธีเปิดงานโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการ อบ ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ พร้อมด้วย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) นางบุญทิวา ด้านสมมติธัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ราชนครโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประลอง ดำรงคำไทย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กล่าวรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของในแผนงานโครงการ อบ ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... ● นายธีระ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นอกจากไทยจะมีการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังออสเตรเลียแล้ว แต่ละปีไทยยังมีการส่งออกธัญพืชไปประเทศดังกล่าวค่อนข้าง

มากด้วย โดยมีปริมาณการส่งออกมีผล ประมาณ 50,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 30,000-35,000 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาก การส่งออกธัญพืชของไทยไปออสเตรเลีย มักมีปัญหาเมล็ดพืชติดไปด้วย โดยเฉพาะเมล็ดธัญพืช พงศ์ปังกา และสาบเสือ ซึ่งพบติดไปกับวงล้อ ซอกล้อ จุดที่มีจารงับ ใต้ท้องรถ และกระงับไถรถ เป็นต้น ทำให้สินค้าถูกกักที่ด่านนำเข้าประเทศปลายทาง และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดรถยนต์สูงมาก ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและสิ้นเปลืองเวลาด้วย... ● นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับหนังสือ "ความคิดเห็นของประชาชนที่สนับสนุนสมุหการตรวจรังสีให้มีการทำบ้านหลังใหม่ให้ไว้อย่างน้อย กอวิสัยภัยและเพื่อมอบรางวัลสัตว์ป่าพิทักษ์ จากกลุ่มรักสัตว์ต่างๆ ที่มีการตรวจรังสีให้ลงชื่อผ่านเว็บไซต์ www.change.org/thailand กว่า 35,000 รายชื่อ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพร้อมเป็นตัวแทนให้มีการเจรจากันระหว่างกลุ่มรักสัตว์และสวนสัตว์พิทักษ์ในทาง

ทางออกร่วมกัน และต้องมีการศึกษาให้ละเอียดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกอวิสัยภัยเป็นหลัก... ● นายปรานีรัตน์ ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธาน การประชุมสมัชชานโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไนโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในวาระแรก โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง... ● ทช.เพาะหญ้าทะเลสำเร็จครั้งแรกเตรียมแจกต้นกล้าฟื้นฟูระบบนิเวศ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า หญ้าทะเลเล็ดความสำคัญในการเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำโดยเฉพะพะยูนและเต่าทะเล เป็นสัตว์สงวนรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศทางทะเล แต่ปัจจุบันเนื่องจากการทำประมงอวนรุนอย่างผิดกฎหมายจึงส่งผลให้แหล่งหญ้าทะเลมีสภาพเสื่อมโทรม จนเกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ทช.จึงได้ทำวิจัยเพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลให้กลับมามีคุณภาพสมบูรณ์... ● นายมงคล พวงศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การควบคุมภายในองค์กร ตามโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนา ศักยภาพผู้ดำเนินงาน เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการและสมาชิกสหกรณ์ ผู้ที่สนใจให้สหกรณ์มีหลักการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรฐาน โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการทำหน้าที่เป็นตัวแทนสมาชิก ตรวจสอบ การทำงานของฝ่ายจัดการสหกรณ์และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถแก้ไขได้ทันถ่วงที... ● นิตยภัชข่วน... นายชัยวัฒน์ สิมิทธิชัยกร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี ทนแรงเสียดสีไม่ไหว ย้ายไปเป็น ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)... ● กมล นวลโย วร.49 คนตีมีมื่อ หัวหน้าอุทยานฯ ชาติตะการ จ.จันทบุรี โขขยับไปทำหน้าที่แทน ขอบรับมีอดังๆ ไม้ควันท่าน... ● แล้วพบกันใหม่พฤหัสที่หน้าฉบับ.กระทิง...

ประเสริฐ ตระสา
Prasert_tarasan@yahoo.com

บ้านพิษสง

ปีที่ ฉบับที่ ประจำวันที่ ๑ เดือน ๓๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๓

ต้องแก้ตั้งแต่ยังไม่เกิดปัญหา

ย่างเข้าเดือนตุลาคม ยังอยู่ในช่วงปลายฤดูฝน แต่ค่อนข้างแห้งแล้งว่าปริมาณฝนทางภาคเหนือจะไม่เพียงพอปริมาณน้ำในเขื่อนสำคัญภาคเหนือให้รอกไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะไม่มีพายุดีแปรชั้นเข้ามาถล่มประเทศไทยจนเกิดสถานการณ์น้ำหลากแน่นอน ดังนั้นจึงทำให้ต้นทุนน้ำในเขื่อนต่างๆ มีน้อยกว่าปกติทุกเขื่อน ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพล เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม เพราะขาดน้ำอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง

ทั้งนี้ตรงกับคำยืนยันของนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ที่ว่าหน้าฝนปีนี้ปริมาณน้ำสำรองมีน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ จนเป็นเหตุทำให้ในหน้าอาจจะไม่มีน้ำปลูกข้าว โดยเฉพาะการทำนาปรังจึงขอประกาศเตือนพี่น้องเกษตรกรทั้ง 22 จังหวัดภาคกลาง ให้ลดการปลูกข้าวนาปรัง เพราะกรมชลประทานไม่สามารถปล่อยน้ำให้เกษตรกรได้ มิหนำซ้ำจากสาเหตุการขาดแคลนน้ำอาจส่งผลกระทบต่อการใช้เพื่อการบริโภคอาจไม่เพียงพอ จึงนับเป็นเหตุการณ์ที่ท้าทายรัฐบาลใหม่เป็นที่สุด

ซึ่งผลจากการขาดแคลนน้ำเพราะน้ำต้นทุนในเขื่อนมีน้อยกว่าปกติ จนเป็นเหตุให้น้ำที่ใช้เพื่อการบริโภคขาดแคลน สร้างปัญหาใหญ่ให้กับประชาชนนั้น อาจส่งผลเสียหายเป็นวงกว้าง ไม่เว้นแม้แต่ประชาชนผู้บริโภคน้ำประปาของการประปานครหลวง เพราะถึงขนาดผู้บริหาร กปน ต้องขึ้นไปดูสถานการณ์น้ำของแหล่งน้ำของ กปน เป็นระยะๆ เพื่อหาหนทางแก้ปัญหา แต่สิ่งที่ประชาชนชาวเมืองหลวงและบริเวณลุ่มน้ำได้ขณะนี้คือ ต้องใช้น้ำทุกหยดอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ไม่ใช่สูญสุ่ยๆ ทิ้งๆ ขว้างๆ

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการฯ นายพิพัฒน์ คุ้มบุญ

ณ อมฤตยา อธิบดีกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะที่เป็นลูกหม้อของแก้ปัญหาน้ำถึงปัญหา โดยเฉพาะเคยผ่านร้อนผ่านหนาวเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย จึงสมควรที่จะมีการแก้ปัญหาโดยการประกาศเตือนพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศแต่เนิ่นๆ เนื่องจากว่าภัยธรรมชาติที่คนไทยกำลังจะต้องเผชิญร่วมกันในเวลาอันใกล้ก็คือ ภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกรมถึงพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าวเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศ

ดังนั้น รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาสภาพการณ์ตั้งแต่ต้นปี 2558 และยิ่งเมื่อเป็นที่ทราบกันดีว่า ภัยธรรมชาติยุคปัจจุบันกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นความคาดหมายด้วยแล้ว รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมควรที่จะให้คำแนะนำกับพี่น้องเกษตรกรชาวเขาไว้ใน การดำเนินการเพาะปลูกที่ผสมผสานกัน โดยเฉพาะการเน้นให้รู้ถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ ดังนั้นจึงต้องใช้น้ำทุกหยดอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รวมทั้งการแก้ปัญหาการกักตุนน้ำในแต่ละพื้นที่ด้วย

บ้านพอเพียง

ปีที่ ฉบับที่ ประจำปีที่ ๑ เดือน ๗๙ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐

ปติพงศ์ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี /เมื่อเร็วๆ นี้ นายปติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้เยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าเกษตรในเมืองสุพรรณบุรี บริเวณแม่น้ำมัน ปตท. หลักเมืองถาวร ริมถนนสายสุพรรณ-ชัยนาท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของบ่อให้พื้นที่แก่เกษตรกรนำพืชผลทางการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษจากทั่วจังหวัดมาจำหน่ายช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

จากนั้นได้เดินทางไปวัดบ้านกว้าง ต.บ้านกว้าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี มีเกษตรกรประมาณ 2,000 คนเข้าร่วมรับฟัง โดยรวมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีขาดน้ำทำนาในช่วงหน้าแล้ง

โดยอธิบดีกรมชลประทาน ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงสถานการณ์น้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้สามารถระบายน้ำได้วันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเขื่อน ซึ่งเป็นแผนการที่เตรียมไว้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว แต่ขอให้เกษตรกรปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำของชลประทาน ซึ่งนับจากนี้ไปเกษตรกรที่ไม่ได้ลงทะเบียนปลูกข้าวนาปรังขอให้งดการปลูกข้าวเพิ่มอย่างเด็ดขาด เนื่องจากปริมาณที่ระบายลงมาจะไม่เพียงพอ ซึ่งเกษตรกรต่างพอใจการชี้แจงดังกล่าว โดยตัวแทนเกษตรกรหลายอำเภอต่างกล่าวแสดงความขอบคุณในการช่วยเหลือเยียวยากรัฐ ส่วนการส่งเสริมการปลูกปื๊ยที่สถนนั้น ขอเปลี่ยนเป็นการส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวทดแทนการปลูกปื๊ยเทื่อง เนื่องจากสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น

ข่าวพิเศษ

ปีที่ ฉบับที่ ประจำวันที่ 9 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2557 หน้า 7

เดือนหนี้ครัวเรือนพุ่งทะลุ 80%

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL กล่าวว่า ปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยขณะนี้คือ หนี้ครัวเรือนสูงถึง 82-83% ซึ่งสูงเป็นพิเศษ ทำให้กำลังซื้อในชนบทไม่ดีและมีควมกังวลเรื่องการจับจ่ายใช้สอย เพราะผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่ำ เช่น ราคายางพารา ซึ่งการที่หนี้ครัวเรือนสูงสะท้อนว่ามีหนี้เยอะ รายได้ในอนาคตไม่ได้มีการบริโภคน้อยลงทำให้กำลังซื้อไม่กลับคืนมา

ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องปรับตัวในปี 2558 คือ เอกชนต้องหาการลงทุนในแง่ใหม่ๆ ซึ่งในประเทศอาจเป็นไปได้ไม่มากนักแล้ว เพราะความหวังเดียวคือ รัฐบาลทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้เศรษฐกิจปี 2558 ชับเคลื่อนไปได้ นอกจากนี้ เอกชนต้องมองหาจังหวะการลงทุนข้างนอกที่เป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ของบริษัทจดทะเบียนของไทย (บจ.) อย่างการค้าชายแดนตอนใต้ที่แม่สอดเติบโต 20-30%

ด้านนายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ในฐานะนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวว่า ปัญหาเศรษฐกิจไทยตอนนี้อยู่ในภาวะเงินฝืด เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและนอกประเทศ เช่น เศรษฐกิจสหรัฐ พื้นตัวตัวเลขเศรษฐกิจดี

และใกล้สิ้นสุดมาตรการ QE ก็จะมีการไหลออกของเม็ดเงินลงทุนกลับไปสหรัฐ ทำให้สภาพคล่องในระบบหายไป

ส่วนในประเทศมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แม้โครงการอนุมัติแล้วแต่เงินยังไม่เข้า และยังมั่งงิบประมาณที่ค้างท่อของปี 2557 อีกจำนวนมาก รวมทั้งไทยเข้มแข็งซึ่งรวมกันราว 1.5 แสนล้านบาท เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทำอย่างหนึ่งคือ การเบิกจ่ายเงินสู่รากหญ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แม้ว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังมีเสถียรแต่ถ้านโยบายรัฐก็ต้องมีเสถียรด้วยเพื่อที่จะเติบโตได้

ขณะที่นายดิทีพนธ์ จีณบุญ ณ อยุธยา รว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือกับตัวแทนสมาชิกรัฐสภาเกษตรกรรายย่อยถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขการดำเนินงานของกองทุนเพื่อผู้และพัฒนามาตรการ ว่า ได้หารือถึงแนวทางบริหารจัดการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ฯ ที่หมดวาระไป และยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อผู้ฯ ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่มีสินผูกพันกับเลย ไม่สามารถจัดการหนี้ได้

ในช่วงที่ไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ฯ เข้ามาบริหารจัดการหนี้ได้ จะแก้ปัญหาหนี้เข้าหรือในระดับนโยบาย เพื่อกำหนดกรอบวงเงินการแก้ไขหนี้ผูกพันด้วยทวงหนี้ทวงหนี้ต่อไป นายดิทีพนธ์ กล่าว

ยุ่ง-มัน-อ้อยฮึม! รัฐบาลชดเชย

ราคาตกไม่แพ้ข้าว/ชดเชย45วันบุกกรุง

ไร่ละพันโมเดลพันพิช ชาวไร่อ้อย-มัน-
ยาง ขอรัฐบาลชดเชยเงินรายละ 25 ไร่
ยันราคาผลผลิตตกต่ำเช่นเดียวกับข้าว
ยางขอไร่ละ 2.5 พัน ชดเชยให้เวลา
รัฐบาล 45 วัน หากแก้ราคาตกต่ำ
ไม่ได้ พร้อมบุกทำเนียบฯ

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.57 นายสุนทร
รักษรงค์ ■ อ่าบต่อหน้า ■■■

■ ยาง ต่อจากหน้า 1

ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง
14 จังหวัดภาคใต้ รวม จ.เพชรบุรี และ
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในนามแนวร่วมกู้ชีพ
ชาวสวนยาง เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติที่
เสนอแนวทางแก้ปัญหาการตกต่ำของ
รัฐบาล เช่น การหยุดมาตรการตัดโค่น
ยางพาราทันที พร้อมกับยุติการระบาย
สต็อกยางพารา 2.1 แสนตัน พร้อมทั้ง
ยุติการนำ ร้าง พ.ร.บ. การยางฯ ที่จะนำ
เข้าสู่การพิจารณาของ ที่ประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยทันทีเบื้องต้น
จะให้เวลารัฐบาลในการแก้ไขปัญหาก็
เกี่ยวเนื่องกับยางพาราต่างๆ ภายใน 45
วัน หากยังไม่เกิดความชัดเจนก็พร้อมที่
จะเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อไป
พูดคุยกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้อาจจะเคลื่อน
ไปตามโรงงานยางพาราต่างๆ ของนายทุน
และอาจจะมีการเดินรณรงค์สร้างความ
เข้าใจให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา

ช่วยกันเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา
ราคาขายพาราพร้อมกันด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานหลังการหารือร่วม
กันระหว่างนายบิณฑังค์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รมว.เกษตรและสหกรณ์ กับสมาชิกรา
ษฏรกรรรายย่อยเพื่อชี้แจงปัญหาและ
แนวทางแก้ไขการดำเนินงานของกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรว่า ที่ประชุม
ได้มีการหารือถึงแนวทางการตั้งคณะกรรมการ
การบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ที่หมดวาระไป
และยังไม่มีกรรมการตั้งคณะกรรมการ

ชุดใหม่ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียนความเดือดร้อนของเกษตรกร

คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีมาตรการที่ชัดเจน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลพวงจาก
นโยบายของรัฐบาลที่แจกเงินชาวนาไร่
ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ ผ่าน
ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตร ส่งผลให้เกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกข้าว
ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลพวกเขาให้
มีความเท่าเทียมกัน โดยสมาพันธ์ชาวไร่
มันสำปะหลังแห่งประเทศไทยเตรียมเข้า
พบกับพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.
พาณิชย์ ในวันที่ 9 ต.ค.นี้ เพื่อขอให้รัฐ
บาลแก้ไขปัญหชาวนาไร่มัน ให้รัฐบาล
สนับสนุนการลดต้นทุนการเพาะปลูกของ
เกษตรกร ไร่ละ 1,800 บาท รายละไม่
เกิน 25 ไร่ เนื่องจาก ชาวนาไร่มันในปัจจุบัน
ต้องประสบภาวะต้นทุนการปลูกมันสำ
ปะหลังเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ต้นละ 6,124
บาท เป็นต้นละ 6,337 บาท

นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวชาวไร่
อ้อย กำลังรวมตัวเรียกร้องขอเงินช่วย
เหลือราคาอ้อยจากรัฐบาล โดยให้ธ.ก.ส.
ปล่อยกู้ผ่านกองทุนอ้อย จากราคาอ้อย
900 บาทต่อตันให้เพิ่มอีกตันละ 160 บาท
วงเงินประมาณ 16,000 ล้านบาท
ขณะที่เครือข่ายชาวสวนยาง ได้
เรียกร้องผ่านนายอานวย ปะติเส ที่
ปรึกษารมว.เกษตรฯ ขอให้รัฐบาลเข้ามา
ช่วยเหลือปัจจัยการผลิตยางไร่ละ 2,520
บาท หรือรายละไม่เกิน 25 ไร่ รวมเป็น
เงิน 63,000 บาท

กษ.จัดประกวดกล้วยไม้ ซึ่งถวายพระราชทาน มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดนสี่ล้านแห่งเอเชีย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชวนเกษตรกรและประชาชนร่วมส่งกล้วยไม้เข้าประกวดในงาน "สยามพารากอน แบนด์ค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ ซึ่งรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสามารถส่งกล้วยไม้เข้าร่วมประกวดในวันที่ 25 พฤศจิกายน ศกนี้ ที่สยามพารากอน

การจัดการแข่งขันกล้วยไม้ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและสนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ไทย ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการประกวดและจัดแสดงกล้วยไม้ในประชาคมอาเซียน และแสดงถึงศักยภาพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ไทยไปสู่ระดับสากล

สำหรับการประกวดกล้วยไม้ในงาน สยามพารากอน แบนด์ค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ ประชาชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้สามารถส่งกล้วยไม้เข้าประกวด โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม 120 จุด ได้แก่ 1.สกุลแวนดา และสกุลแอสโคเซินดา 2.สกุลคัทลียา และสกุลโกลด์เคียง 3.สกุลหวาย 4.สกุลออราซิเดียม รวมถึงโกลด์เคียงซิมีเดียม แกรมมาโตพิลลัม และกล้วยไม้ดิน 5.สกุลรองเท้านารี 6.สกุลฟาแลนนอปซิส 7.สกุลหวายแดง(เรแนนเธอร่า) สกุลแมงป่อง(แอนคินิส) สกุลมือศุกราร่า 8.กล้วยไม้พันธุ์แท้ และ 9.กล้วยไม้ลูกผสมอื่นๆ และถูกผสมชื่อแนวทุกสกุล

ด้านการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้ โดยใช้หลักเกณฑ์ 5 ข้อ คือ ความประทับใจโดยรวมในเรื่องความสมบูรณ์, ความสมดุล, สภาพของต้น, ดอก และใบ สีสัน รูปทรง, และสุดท้ายตัดสินจากคุณภาพของก้านช่อ รวมถึงการจัดระเบียบดอกและจำนวนดอก โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัล แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมของกลุ่ม 9 รางวัล, รางวัลยอดเยี่ยมของงานประเภทแตกกอ ต้นเดี่ยว กล้วยไม้ปลั่งการ อย่างละ 1 รางวัล และรางวัลการประกวดกล้วยไม้เดี่ยว 120 จุด ของแต่ละกลุ่มอีก 3 รางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลของกลุ่มซึ่งมี 9 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และรางวัลยอดเยี่ยมของทั้ง 3 ประเภท รางวัลละ 30,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งกล้วยไม้เข้าร่วมการประกวดในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-13.00 น.ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2940-6578

ทั้งนี้ในงานสยามพารากอน แบนด์ค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นโดยภาคีรัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมทั้งการแสดงประติมากรรม "ยักษ์" คู่หูประสูติ 2 ตน ขนาดความสูง 9 เมตร จากกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ ภายใต้แนวคิด "มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สี่ล้านแห่งเอเชีย" เป็นการสื่อถึงความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางของงานจัดงานกล้วยไม้ในระดับภาคภูมิ

ตั้งคณะกรรมการโซนนิ่งพืชเกษตร

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ครั้งแรกว่า การประชุมร่วมกันเป็นการหารือระหว่าง ครม.และ คสช.ถึงแผนงานที่กำลังดำเนินการอยู่และแผนงานในอนาคต ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้ตั้งคณะกรรมการจัดพื้นที่โซนนิ่งเพาะปลูกพืชเกษตร โดยให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบนั้น จึงได้ตั้งคณะกรรมการที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขที่ดินทำกินเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นประธาน และให้แต่ละกระทรวง ทบวงคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเกิดความจำเป็นหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณ โดยมอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ยังมอบหมายให้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ไปดูแลเรื่องมาตรการการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1 พันบาท ในเรื่องมาตรการการจ่ายเงินให้ชัดเจน ให้เงินถึงมือชาวนาอย่างแท้จริง โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร จับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ถึงมาตรการที่จะให้ชาวนาได้เงินอย่างแท้จริง พร้อมทั้งให้ ส.ก.สมฯ แข็งข้อไป นอกจากนี้ยังรายงานถึงการบริหารจัดการสต็อกยางที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 2 แสนตัน โดยหลังจากนี้จะมีการควบคุมสต็อกยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อาทิ การโค่นการตัดต้นยาง การปลูกพืชชนิดใหม่ทดแทน อย่างไรก็ตาม การระบายยางที่อยู่ในสต็อกนั้นน่าจะมีข่าวดีภายใน 1-2 วันนี้ และคาดว่าจะได้ราคาที่สูงกว่าราคาตลาด